

8 สุขสมปอบอำมหิต

เห็นใบหน้าของเขาได้โดยไม่ต้องหันไปมอง แต่ต้องไม่ให้เห็นตรงเกินไป เพราะนั่นจะทำให้เธอไม่มีที่ซ่อน และแน่นอน แสงจากหน้าต่างจะต้องอยู่ทางด้านหลังเธอเพื่อให้เกิดเงาบนใบหน้า ช่วยกลบเกลื่อนความรู้สึกใดก็ตามที่ดวงตาของเธออาจเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ

เธอเตรียมการเสร็จแล้ว ตอนนี้ทำได้แครอพลางครุ่นคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล้ามเนื้อทุกส่วนของเธอตึงเครียด ไหล่แข็งเกร็ง เธอบังคับตัวเองให้ผ่อนคลาย แล้วก็ไต่ยีนเสียงรถแท็กซี่แล่นมาจอด ตามด้วยเสียงปิดประตู เธอรีบหันมองกระจกทันทีเพื่อดูให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อย แต่แล้วก็ตื่นตระหนกขึ้นมาเมื่อเห็นแววปั่นป่วนในดวงตาตนเองที่เก็บไว้ไม่อยู่ เธอสูดหายใจลึกแล้วผนึกความคิดกับภาพต่างๆ ที่อัดแน่นในหัวเอาไว้ พยายามอย่างยิ่งที่จะจัดทำทางให้ดูดี

หลายนาที่ต่อมาเธอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย แต่ก็รู้ว่าเธออยู่ในบ้านแล้ว มันไม่มีเสียงฝีเท้าเพราะพื้นตั้งแต่ห้องโถงขึ้นบันไดมาจนถึงชั้นสามปูไว้ด้วยพรมหนา แต่เขากำลังเดินตรงมายังห้องนอนแน่ๆ ปลายประสาทของเธอทุกเส้นบอกเช่นนั้น

ประตูเปิดช้าๆ แต่เขายังคงยืนอยู่หน้าห้อง สีนัยยากจะอ่านความรู้สึก เน้นนานเขายังไม่พูดอะไร และเธอก็จ้องตาเขาอย่างมั่นคง เขาเป็นคนหล่อเหลาอย่างไม่มีใครปฏิเสธได้ เสื้อสูทสั่งตัดสีดำคลุมอยู่บนร่างกายสูงเพรียวนั้นอย่างลงตัว เรือนผมที่มีสีเทาแซมบ้างจัดทรงเนี้ยบเหมือนเคย ทุกตารางนิ้วของเขาดูเป็นชายผู้ประสบความสำเร็จอย่างที่เขาเป็นจริงๆ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมสื่อถึงได้ชอบเขานัก

สุดท้ายเขาก็ยิ้ม รอยโค้งของริมฝีปากนั้นแสดงให้เห็นถึงชัยชนะอย่างที่เขาต้องกำลังรู้สึกอยู่เป็นแน่ แต่เพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้น หัวใจของเธอเต้นไม่เป็นล้า แต่ประกายตาไม่สั่นคลอน

เธอรู้แน่ชัดว่าเขาต้องการอะไร และเธอก็ใช้นิ้วที่สวมถุงมืออยู่แตะแก้มเขา "ไอ้... ฉันหวังว่าคุณจะพร้อมนะ"

เธอไม่จำเป็นต้องรอคำตอบ ที่ต้องทำก็แค่วางตัวให้ดูมีอำนาจ เธอรู้อาจะยอมสยบ "ถอดเสื้อผ้าออก ถอดให้หมด แล้วก็ไปนอนรอ บนเตียงจนกว่าฉันจะพร้อม"

เขาหรีตาลง แต่เธอรู้อาเขาฟังพอใจ

"แล้วคุณจะทำอะไรกับผม" เขาแสร้งทำเป็นถามแบบสบายๆ แต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่รู้สึกใจเย็นอีกแล้ว

"สำหรับตอนนี้ ฉันแค่อยากดูอย่างเดียว" เธอบังคับตัวเองให้มองตา เขามันเป็นประกายด้วยความตื่นเต้น แต่ใบหน้านั้นแทบไม่แสดงอารมณ์อะไรออกมาเลย เธอเคยเห็นแววตาแบบนี้มาแล้ว และรู้ดีว่ามันอันตรายแค่ไหน แต่เธอก็ผลักความกลัวออกไปจากใจ

เขาเดินไปอีกฟากของห้องโดยค่อยๆ ถอดเสื้อผ้าไปด้วย เขาหันหน้าหาเธอ จับจ้องเธอตลอดเวลา เสื้อผ้าทุกชิ้นที่เขาถอด เขาบรรจงพับมันไว้บนเก้าอี้อย่างเรียบร้อย สุดท้ายเขาก็เปลือยทั้งตัว และก็เช่นเคย ความไม่รู้ปลุกเร้ากำหนดของเขาให้ตั้งชัน เธออยากเบือนหน้าหนีแทบตายแล้ว

"แล้วตอนนี้ล่ะ" เขาถาม

"ไปนอนบนเตียง อย่างที่ฉันบอก" น้ำเสียงเธอแข็งกร้าวขึ้นไปตามระดับความมั่นใจที่เพิ่มพูน

เขาเดินไปยังเตียงสี่เสาตรงกลางห้อง ทำยื่นองอาจเผยชัดว่าเขารับรู้ถึงรูปร่างที่เรียกว่าเกือบสมบูรณ์แบบของตัวเองเป็นอย่างดี แผ่นหลังของเขาเป็นสีแทนจางๆ กล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาแข็งแรงแน่นเรียวยาวนั้น น่าจะเป็นของคนที่อายุน้อยกว่าเขาครึ่งหนึ่งได้เสียทีเดียว เขาหันไป นอนลงบนเตียง และยิ้มอย่างผู้มีชัยชนะ

บนเตียงก็มีศพอยู่แล้ว บรรยากาศคัมน์ไม่มีทางดีไปกว่านี้ได้หรอก

เขามองดูแก้วแชมเปญสองแก้ว แก้วหนึ่งหมดเกลี้ยง และเห็นได้ว่า ถูกเก็บลายนิ้วมือไปแล้ว บนดั่งน้ำแข็งยังมีหยดน้ำเกาะ บ่งบอกว่าน้ำแข็ง เพิ่งละลายไม่นาน

นี่ดูเหมือนโคกนาฏกรรมอะไรสักอย่าง สิ่งที่ชัดเจนว่าเริ่มต้นในฐณะ การทดลองหรือไม่กี่การนัดพบวาบหวามกลับลงเอยด้วยศพและเจ้าหน้าที่ เก็บหลักฐานในชุดสีขาวจำนวนมาก ทอมนึกภาพออกเลย คนชูแก้วกล่าว อวยพร รอยยิ้มกระซิบซัดที่เต็มไปด้วคำสัญญา มีจูบด้วยละมั้ง ไม่น่า แล้วมันเกิดอะไรขึ้น

เจ้าหน้าที่เทคนิคสถานที่เกิดเหตุอายุน้อยผู้มีผิวซีดและมีสิวนบน ใบหน้าคนหนึ่งกำลังเก็บเครื่องมือไสกระเป่า เขาเงยหน้า พลัง ขยับแว่นตรงดั่งจุมุก "ไม่มีร่องรอยอะไรมากมายครับ เราเก็บลายนิ้วมือ ได้บ้าง แต่นำมาใช้ไม่ได้ เพราะใช้เทียบกับรอยนิ้วมือของใครไม่ได้เลย นอกจากของเหยื่อ อย่างเดียวที่พอจะมีประโยชน์คือผมที่ยาววามากๆ หนึ่งเส้น พบในห้องน้ำ เป็นผมสีแดงครับ...ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่า เราจะนำไปตรวจสอบแล้วส่งผลให้คุณ ถ้าโชคดีอาจมีรากผมติดอยู่ด้วย แล้วก็ยังมีเม็ดอีกเล่ม"

ทอมหันกลับไปมองเตียง คิ้วขมวดมุ่นอย่างงุนงง "ดูจากการที่ไม่พบ เลือดปริมาณมากๆ ผมสันนิษฐานว่าเขาคงไม่ได้ถูกแทงสินะ"

"เปล่า เขาไม่ได้ถูกแทง ซึ่งก็ทำให้มีดเล่มนี้ดูผิดที่ผิดทางไปบ้าง มันวางอยู่บนโต๊ะหัวเตียง วางอยู่ข้างๆ เขาเลย ไม่มีคราบเลือด ไม่มี รอยนิ้วมือ เป็นมีดจากในห้องครัว รู้สึกจะเรียกว่ามีดเราะกระดุกนะ คมทีเดียว...ความจริงดูเหมือนเพิ่งลับมาเมื่อเร็วๆ นี้ก็ต่างหาก"

"พอรู้ใหม่ว่ามันเคยถูกเอาไปใช้ทำอะไรมาบ้าง"

ตอนนี้เมื่ออยู่กันตามลำพัง ทอมหันไปหาผู้เป็นหัวหน้าและถ่ายทอดรายละเอียดที่ได้จากนักพยาธิตักษา เขาเห็นเลยว่าเจมส์ ซินแคลร์กำลังประมวลข้อมูลอยู่อย่างเงียบๆ

"คุณว่ายังไงเรื่องมีดล่ะ ทอม คุณคิดว่าเหยื่อหัวใจวายตาย ส่วนมีดก็ถูกวางไว้ตรงนั้นเพื่อใช้ตัดพันธนาการถ้าเขาไม่ตายไปเสียก่อน แบบนี้รีเปล่า"

"ก็เป็นไปได้ครับ แต่เราไม่มีทางรู้จนกว่าจะได้ผลชันสูตร เงื่อนไขที่ฉันแน่มันก็จริง แต่ไม่ได้แกะยากจนถึงกับต้องใช้มีดตัด ผมจะให้คนตรวจสอบที่มาของผ้าพันคอ และเช็คว่าจะมีใครงัดพอกที่ซ่อนผ้าพันคอจากที่เดียวกันห้าฝืนโดยใช้บัตรเครดิตรีเปล่า แต่ก็คิดว่าคงไม่มี เห็นชัดว่าผู้ตายรู้จักใครก็ตามที่อยู่กับเขา เพราะไม่มีร่องรอยการจัดแะสถานที่ ส่วนแซมเปญก็บ่งชี้ว่าทั้งคู่มีแผนด้วยกัน เราต้องตรวจสอบดูว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่า แต่ก็ไม่มีร่องรอยการรื้อค้น ของมีค่าก็ยังอยู่ที่เดิม"

"คงไม่ต้องให้ผมบอกใช่ไหมว่าตอนนี้คนทั้งโลกกำลังจับตาดูเราอยู่ แต่ไม่มีอะไรจะทดสอบความสามารถของคุณได้ดีเท่ากับคดีดังๆ แบบนี้หรอกจริงไหม ทอม"

ทอมมองดูรูปภาพมากมายที่ประดับบนฝาผนัง ซึ่งก่อนหน้านี้เขายังไม่ได้สังเกตเห็น ส่วนใหญ่แล้วเป็นรูปใส่กรอบที่เหยื่อถ่ายคู่กับนักการเมืองระดับสูงและนักช่วยเหลือสังคมที่มีชื่อเสียงอีกมาก เป็นการจับคู่ที่แปลกประหลาดระหว่างภาพชายที่ยืนยิ้มในชุดสูทออกงานเลี้ยงดูหรูหรา กับชายร่างเปลือยที่ถูกมัดอุดปากอยู่บนเตียง

เจมส์ ซินแคลร์มองตามสายตาของทอม "พอฮิวโกคนนี้อาจเป็นที่รักของสาธารณชนและสื่อก็จริง" หัวหน้าผู้กำกับกับการฝายสืบสวนเอ่ย "แต่ตอนทำงานเขาก็ไปกววนน้ำให้ขุ่นหลายเรื่อง และว่ากันตามตรง

ใบหน้าของเบ็กก็เริ่มเป็นสีชมพูเรื่อย ๆ ซึ่งทอมประเมินว่าเธอคงเริ่ม
หงุดหงิดแล้ว

"คุณลองถามโรซีดูสิ...โรซีน่าจะรู้"

"โรซีไหนคะ แล้วฉันจะติดต่อโรซีที่วานี้ได้ยังไง" เบ็กก็ถามด้วย
น้ำเสียงรีบร้อนขึ้นมาเล็กน้อย

"โรซี ดิกสัน...เธอเป็นหนึ่งในเลขาฯ ของเซอร์ฮิวโก มีหน้าที่ดูแล
บันทึกประจำวันและอะไรพวกนั้น เบอริโทรอยู่ในสมุดเล่มแดงในห้องทำงาน
ลองโทรเข้ามือถือดูก่อนนะ เพราะถ้าฉันคิดไม่ผิด ตอนนีโรซีน่าจะอยู่ที่
ห้างฮาร์วีย์นิคส์ ชอบไปที่นั่นแทบทุกวัน ทำไมเขาถึงทนกับพฤติกรรม
แบบนี้ได้ฉันเองก็นึกไม่ออก" แล้วทันใดนั้นเบริลก็หน้าเสีย เมื่อพบว่า
เธอยังพูดถึงฮิวโก เฟลตเซอร์ราวกับเขายังมีชีวิตอยู่

แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาปลอบใจแม่บ้าน ทอมวิ่งขึ้นบันไดไปที่
ห้องทำงานหลัก เบ็กก็ตามไป ทิ้งให้ตำรวจนายนั้นคอยดูแลเบริล

"เบอริของโรซี ดิกสัน...เจอแล้ว" ทอมพูดขึ้นในอีกสองนาทีต่อมา
"คุณลองโทรดูได้ไหม เบ็กก็ แล้วตามตัวเธอมาที่นี่โดยด่วน ถามชื่อว่า
เราจะติดต่อลอร่า เฟลตเซอร์เร็วที่สุดได้ยังไง"

ทอมเดินไปที่หน้าบ้านซึ่งหัวหน้าผู้กำกับกับการฝ่ายสืบสวนกำลังคุย
กับตำรวจนายที่มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นนายแรก ไม่นานที่ก็มีเสียงตะโกนดัง
มาจากห้องทำงาน

"ได้แล้วค่ะ!" เบ็กก็วิ่งมาที่ประตูหน้าพลางโบกกระดาษแผ่นหนึ่งไปมา
"โรซีกำลังมาที่นี่ ฉะนั้นเราต้องทิ้งใครไว้สอบปากคำเธอ แต่ฉันรู้แล้วว่า
เลดีเฟลตเซอร์อยู่ที่ไหน โรซีบอกว่าเลดีเฟลตเซอร์มีกำหนดจะกลับจาก
อิตาลีบ่ายวันนี้ ใกล้จะมาถึงสแตนสเต็ดแล้ว เราต้องไปดักเธอก่อน"

ทอมหันไปรายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าผู้กำกับกับการฝ่ายสืบสวน

ฟังคร่าวๆ จากนั้นก็ตามเบ็กก็ออกไป "โอเค ไว้เราจะจัดระเบียบกันในรถ...
ที่นี้ก็รีบไปหาเลดี้เฟลตเซอร์ก่อนข่าวจะออกดีกว่า"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)